

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *4021*/UBND-TH

Cà Mau, ngày *26* tháng 7 năm 2021

V/v tập trung thực hiện, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19

HỎA TỐC

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau.

Ngày 26 tháng 7 năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc hội ý để nghe các Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, **Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo:**

1. Hạn chế tối đa người dân ra đường trong trường hợp không thực sự cần thiết

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Cà Mau là một trong ba tỉnh, thành có số lượng người ra đường lưu thông nhiều trong thời gian áp dụng quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Do đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ doanh nghiệp rà soát, chấn chỉnh việc cấp giấy đi đường, cụ thể như sau:

- Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh bố trí người làm việc giãn cách đúng theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg; tăng cường quản lý, nhắc nhở đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo làm việc giãn cách và chỉ sử dụng thẻ công chức để thực thi công vụ.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp được phép hoạt động theo quy định tại Công văn số 3939/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; Giấy/thẻ đi đường do doanh nghiệp cấp cho người lao động phải đảm bảo đầy đủ các thông tin về: thời gian hoạt động, địa điểm đi và đến (không ghi chung chung).

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành, Hiệp hội Xây dựng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thực hiện đúng những quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch; kiên quyết buộc dừng thi công các dự án, công trình xây dựng không đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh.

- Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các thị trấn cấp thẻ ra đường khi cần thiết cho hộ dân phân theo ngày chẵn và ngày lẻ (sử dụng theo mẫu của thành phố Cà Mau); tăng cường tuần tra, kiểm tra việc sử dụng thẻ đúng mục đích. Đối với cấp xã chỉ cấp thẻ ra đường cho người đi thu mua thủy sản, mua bán hàng hóa thiết yếu trong khu vực xã quản lý và ghi rõ cụ thể địa điểm được phép di chuyển.

- Đề nghị lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm. Đối với các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh không được thực hiện cấp Giấy đi đường hoặc cấp sai đối tượng, nội dung ghi trên Giấy đi đường không đúng, yêu cầu lực lượng tuần tra, kiểm soát thu hồi, báo về địa phương quản lý để nhắc nhở, chấn chỉnh và tiến hành xử phạt nếu tái phạm hoặc buộc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động do không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh sẽ không được hưởng hỗ trợ từ các chính sách liên quan đến phòng, chống dịch COVID -19.

2. Tăng cường quản lý người về/đến tỉnh Cà Mau

Yêu cầu lực lượng chức năng và chính quyền địa phương siết chặt hơn nữa trong quản lý người ngoài tỉnh về/đến tỉnh Cà Mau; đặc biệt trong thông tin khai báo qua phần mềm quản lý người về/đến Cà Mau, cần bổ sung rõ, chính xác thông tin địa chỉ cụ thể nơi ở hoặc nơi làm việc ngoài tỉnh và địa chỉ nơi đến trên địa bàn tỉnh Cà Mau như số nhà, đường phố; ấp, khóm; xã, phường, thị trấn; huyện, thành phố; tỉnh, thành phố; số điện thoại liên hệ. Trường hợp cố tình khai không đúng sự thật, nhằm trốn cách ly y tế phải kịp thời nhắc nhở, xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm lây lan dịch bệnh.

Giao Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương vùng giáp ranh các tỉnh, tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, không để người ngoài tỉnh về địa phương không qua khai báo tại các chốt, trạm kiểm soát và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Chính quyền địa phương, các Tổ phòng, chống COVID ở từng xóm, ấp, tổ dân phố chủ động nắm những gia đình có người đi ngoài tỉnh, kịp thời phát hiện người ngoài tỉnh về để chủ động tổ chức cách ly ngay theo quy định.

3. Kiểm soát, quản lý các điểm lên xuống hàng hóa

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tập trung kiểm tra, rà soát các điểm lên xuống hàng hóa, bao gồm: các điểm lên xuống hàng hóa do địa phương bố trí và các điểm lên xuống hàng hóa doanh nghiệp đã đăng ký; kiểm tra hoạt động bốc xếp, lên xuống hàng hóa; quy trình cách ly tạm thời đối với tài xế, phụ xế, người áp tải hàng hóa; chế độ trực, kiểm tra tại các điểm lên xuống hàng hóa do địa phương bố trí... tránh việc tiếp xúc giữa tài xế, phụ xế... với người bốc xếp hàng hóa và các tiểu thương.

4. Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, các công trình xây dựng và chợ truyền thống

Tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp phải hoàn thành xây dựng và thực hiện phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” kể từ 00 giờ ngày

30/7/2021 đến khi có thông báo mới. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản tỉnh Cà Mau hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục duy trì hoạt động, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lập danh sách khách sạn, cơ sở lưu trú; Sở Giao thông vận tải rà soát, lập danh sách doanh nghiệp vận tải đảm bảo điều kiện và có nhu cầu tham gia bố trí chỗ ở, đưa rước người lao động, để kết nối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo phương án “1 cung đường, 2 điểm đến”.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung kiểm tra hoạt động tại các công trình xây dựng; tăng cường công tác quản lý các chợ truyền thống trên địa bàn, nhất là các chợ gần các nhà máy, xí nghiệp có đông công nhân, trong đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tiểu thương cam kết và thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định (thực hiện 5K, bố trí giãn cách quầy, sạp, giữ khoảng cách người với người...) các khu, điểm chợ, quầy, sạp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Chính quyền cấp xã chỉ đạo các Ban quản lý chợ, các Tổ Covid-19 cộng đồng tăng cường kiểm tra các điểm chợ, nhất là các khung giờ cao điểm, kịp thời thực hiện các biện pháp điều tiết tránh để tập trung đông người, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch.

5. Đối với công tác sàng lọc, cách ly và chuẩn bị nơi cách ly tập trung

Cần bố trí các khu cách ly cách ly tạm thời để sàng lọc, phân loại từng trường hợp, như F1 có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao để có cách xử sự phù hợp. Giao Tổ công tác số 2 (theo Quyết định số 48/QĐ-BCĐ ngày 24/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau) rà soát, đề xuất bố trí các khu cách ly tạm thời.

Đối với các khu cách ly tập trung, cần chia khu vực để thực hiện việc cách ly tập trung các đối tượng có nguy cơ rất cao (gắn bảng đỏ cảnh báo, phân loại từng đối tượng, từng nhóm đối tượng theo từng ổ dịch, từng nhóm, từng địa bàn theo mức độ lây nhiễm để bố trí vào từng giường, từng phòng, khu cách ly cho phù hợp) nhằm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đối với người tại khu cách ly tập trung không để lây nhiễm chéo và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, bộ máy quản lý tại khu cách ly tập trung. Trước mắt, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, tiếp tục bố trí thêm các khu cách ly tập trung với quy mô khoảng 500 giường để đưa ngay vào sử dụng. Đồng thời, tiếp tục rà soát, chủ động chuẩn bị các khu cách ly mới, đảm bảo luôn luôn có tối thiểu 500 giường để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cách ly mới phát sinh.

Giao Sở Y tế chủ động rà soát, đề xuất thêm các địa điểm có thể bố trí Bệnh viện dã chiến ngoài Kế hoạch đã quy định và thực hiện theo hình thức “gói đầu” (Bệnh viện dã chiến này đưa vào hoạt động thì phải kích hoạt việc bố trí cho bệnh viện dã chiến tiếp theo); trong đó lưu ý chủ động chuẩn bị những vấn đề liên quan

đến chuyên môn y tế; cơ sở vật chất, trang thiết bị và xây dựng phương án chia tầng, chia lớp để phân loại điều trị.

6. Đối với việc thực hiện Kế hoạch tiêm chủng

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó, cần chú ý đảm bảo an toàn trong tiêm chủng: khám, sàng lọc trước tiêm; các biện pháp xử lý kịp thời đối với vấn đề phát sinh sau tiêm; quản lý vắc xin theo các tiêu chí kỹ thuật theo quy định; bố trí các địa điểm tiêm...

* Đối với những nội dung khác, thực hiện theo các văn bản chỉ đạo trước của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng NC-TH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Huỳnh Quốc Việt